

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังเงินทุนไหลเข้ายังหนุน, คาดตลาดรอดิตตามประชุมเฟด

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน โดยยังได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติ ขณะที่คาดว่านักลงทุนบางส่วนจะชะลอการเข้าตลาด เพื่อรอดูผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์นี้

\*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยรักษาช่วงบวกที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่นักลงทุนขายยูโร

\*ในเดือนนี้ ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นเกือบ 1.6% แล้ว ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบรายเดือน นับตั้งแต่เดือนม.ค. ข้อมูลจากคณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ(CFTC) ระบุว่านักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้อดอลลาร์ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ค.

\*เฟดจะประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ และอาจจบลงด้วยการออกแถลงการณ์เชิงผ่อนคลายนโยบายแบบเดิม จากนางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ในต่างประเทศ เชื่อว่า ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ อาทิ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) ที่จะประกาศในวันพุธ และการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ อาจจะทำทลายมุมมองดังกล่าว

\*ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ดิ่งลงของเยอรมนี และข่าวที่ว่าสหภาพยุโรปใกล้ที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่อรัสเซีย นั้น ทำให้ยูโรร่วงลง

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.867 บาท

\*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.79/81 จาก 31.83/85 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.77/84 จาก 31.81/83 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.78/83 จาก 101.82 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3431/36 จาก 1.3429 เมื่อวันศุกร์

"ยังเป็นเรื่องของ fund flows ที่คอยหนุนอยู่ โดยเฉพาะในตลาดบอนด์ ที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง แต่บาทก็ยังไม่น่าจะไปไกลมาก เพราะสัปดาห์นี้ ก็จะมี event ใหญ่ๆ ให้รอดูอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งขึ้น โดยปัจจัยหนุนยังเป็นเรื่องเงินทุนไหลเข้า โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้ ที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน แต่การที่สถานการณ์การเมืองยังเดินหน้าไปตามแผนที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) วางกรอบไว้ ก็ทำให้ภาพโดยรวมยังดูดี

ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ดีลเลอร์ ระบุว่า จะอยู่ที่การประชุมของเฟด ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ เพื่อรอดูท่าทีของเฟด ว่าจะมีอะไรที่ผิดความคาดหมายหรือไม่

ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 31.75 และ 31.70 ส่วน แนวรับอยู่ที่ 31.80 และ 31.85

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้